



# Đón Xuân

HUY VẤN

Dù nàng Xuân có về trên đất Mẹ  
Cũng chỉ mang chút phần nhạt, hương thừa  
Phổ phường được phủ muôn màu, muôn vẻ  
Vẫn không còn nhan sắc thuở xuân xưa!

*Nhớ nét đài trang một thời thanh trị  
Với muôn hoa đua nở lúc hừng đông  
Từ thành thị đến thôn làng xa thẳm  
Đều vui theo nhịp thở của Xuân hồng.*

Ta chờ mãi một mùa xuân viễn xứ  
Chỉ thấy màu đông giá trắng trời mây  
Xuân bên trời mà lạnh quá nơi đây!  
Hoa chưa nở, người còn đầy tư lự.

*Ngàn kiếp trước Xuân điếm tô hùng sử  
Để ngày nay gượng khoát áo thanh tân  
Ngàn dặm xa cũng thoáng hiện về gần  
Cho ly khách miên man trong hoài vọng.*

Chón quê nhà Xuân đã là huyền mộng  
Bóng thiên di thồn thức giữa rừng phong  
Đất, Trời như lắng đọng tận đáy lòng  
Thời đã thế, người cũng đành luân lạc!

*Đã bao năm Xuân khóc đời phận bạc  
Thời nhiều nhưng, bạo lực tạo cường quyền  
Có gì vui khi mệnh nước truân chuyên  
Nên Xuân cũng buồn cho người cùng khổ!*

Cứ hẹn mãi một mùa xuân hạnh ngộ  
Mà vẫn chưa ngược hướng vượt đường mây  
Thôi! Đành nhớ Xuân hồng qua mấy độ  
Nén lòng đau, vui gượng chôn Xuân này.



## Thời Chinh Chiến

*Huyền Lâm*

Cầm quân một thuở nặng lòng lo  
Mắt cứ nhìn chăm tằm bản đồ  
Nẻo xuống làng Kinh đầy khúc khuỷu  
Đường lên bản Thượng lắm quanh co

*Chiều băng suối nhỏ cầu không gặp  
Tối vượt sông sâu chặng chuyên đồ  
Những cuộc băng rừng đầy vất vả  
Ghi vào chiến sử dăm đầy pho!*

# Ngày Xuân Nghe Bạn Kể Chuyện Đời

Song Vũ

*We have shared the incommunicable experience of war.  
In our youths, our hearts were touched with fire.*

*Oliver Wendell Holmes  
Memorial Day Adress, 1884*

**Một**

**N**gồi từ trên cao nhìn xuống, căn trại là một khối hình bình hành. Ngoài ba lán ngủ nằm song song với nhau còn lại khu nhà bếp nằm xéo qua một bên, bên kia cách một khu đất vuông nhỏ là khu nhà kho của trại. Căn trại trước đây chưa đầy năm vốn dĩ là một khu rừng trồng năm ven một con suối nhỏ. Dọc theo con suối đi sâu vào phía trong là những dãy đồi thoải thoải rồi cao dần. Nằm cắt ngang con suối là một con đường đất rộng chừng năm thước, con đường bò ngoằn ngoèo theo chân đồi rồi chấm dứt tại một chân đồi khác để leo lên trên cao thành một con đường mòn vừa bước chân người đi.



Chúng tôi được xe tải quân đội chở tới trại này vào giữa tháng 6 năm 1977. Sáu chiếc xe tải đổ xuống ngay ngã ba giữa liên tỉnh lộ đi từ Yên Bái đi Lào Cai và con đường mòn

này vào lúc giữa trưa sau khi trải qua gần ba ngày di chuyển từ Nam ra Bắc bằng đủ loại phương tiện: ô tô, tàu thủy, xe lửa và bây giờ là ô tô... Dẫn đầu đoàn người là một sĩ quan quân đội CS mang cấp bậc đại úy 4 sao, kèm theo sau là gần một tiểu đội bộ đội. Khi những người đi đầu dừng lại sát ngay bên bờ suối, cả đoàn người dừng theo. Lệnh ban ra nghỉ giải lao ba mươi phút. Chẳng ai bảo ai đều quăng ngay chiếc sắc trên lưng rồi nằm vật ra cỏ để thở. Chúng tôi đã quá mệt, đến nỗi quên luôn sự nhọc nhằn khôn khổ đang mang trên mình.

Bữa ăn trưa là một thổi lương khô đậu xanh của Trung Quốc có tên là 701. Nhai nuốt trệu trạo để dần cơn đói mệt và tiện ngay bên suối, múc luôn nước suối để uống. Mấy tay lính áp giải đi theo cảnh cáo,

- “Coi chừng đừng có uống nước suối, độc lắm đấy!”

Lời cảnh cáo đến quá muộn và nói cho thực tình, không uống nước suối thì uống nước gì? Bi đông nước đun sôi mang theo từ hôm dời trại giam Suối Máu đã cạn khô ngay hôm đầu tiên khi bước chân xuống những chiếc tàu chuyên chở ven duyên đón chúng tôi từ cảng New Port đi ra Quảng Khê. Suy cho cùng, cái chết có còn là một ám ảnh đáng sợ gì đâu, trước sau gì rồi cũng chết thôi, cách này hay cách khác.

Đoàn người được lừa lên trên đồi, rồi phân công chặt một ít cây chung quanh đồi căng những túp lều bằng vải bạt để ngủ tạm qua đêm. Rồi từ đó, chúng tôi đã lập nên căn trại này để tự nhốt mình.

Hơn một trăm rưỡi tù “cải tạo” được chia thành 5 đội. Mỗi đội trên dưới ba chục người. Ngoại trừ đội nhà bếp, các đội còn lại buổi sáng được phân công lên rừng đốn gỗ, tre nứa, luồng, mang về dựng cột, làm kèo, dựng lên 5 lán ngủ, một nhà kho, một nhà bếp. Công việc kéo dài tới tháng mười mới tạm ổn.

Trời vào Thu rồi Đông, chúng tôi bắt đầu phá rừng làm nương trồng sắn và bắp. Một số khác trồng lúa trên những

thừa ruộng nhỏ nằm ven suối để lấy gạo nuôi ban chỉ huy của trại.

Từ khí hậu hai mùa mưa và khô của Miền Nam; giờ đây một số anh em vốn sinh trưởng từ Miền Nam thấm đòn giá lạnh của xứ Bắc. Nằm giữa hai hàng xạp ngủ của căn lán là những rãnh được đào xuống để nhóm lửa sưởi chung cho cả lán. Mấy người già khó ngủ thường ngồi thâu đêm bên cạnh những “ hó sưởi” này ngủ gà ngủ gật qua đêm. Khi mùa đông ập tới tình trạng càng thê thảm hơn, phần vì kiệt sức, phần bệnh tật, lác đác các đội có những anh em lớn tuổi bắt hoặc bệnh tật bắt đầu... chết.

Mở đầu là một cha tuyên úy, sau đó là hai vị sĩ quan một tâm lý chiến, một ĐĐQ. Cái chết đầu tiên của ông cha còn được anh em bàn tán xì xào với nhau. Hai vị kế tiếp cách nhau một tuần sau thì chẳng còn ai... rảnh để nghĩ tới nữa. Ý chung nhất của cả trại là rồi sẽ đến lượt mình thôi. Thắc mắc không giải quyết được gì. Và điều ấy đã đến rất sớm hơn dự định. Bắt đầu từ tháng 10 trở đi, căn bệnh kiệt lực, dịch tả bắt đầu hoành hành. Hầu như ngày nào cũng có bệnh nhân được khiêng lên trại y tế có tên là trại 9 để chữa trị. Những bệnh nhân còn chống chọi được vì có mang theo thuốc trụ sinh từ gia đình theo vào trại để uống thì lay lắt sống. Toàn bệnh nhân lác lè này được trại cho dùng thuốc Xuyên-tâm-liên, cộng với nước lá ổi đun sôi phát uống hàng ngày...

Ôn trời, số bệnh nhân này cũng gượng sống được gần phân nửa, thành phần chuyển lên trại y tế hầu như không còn lại ai. Ngọn đồi gần trại 9 là nghĩa trang của những anh em xấu số này. Khởi đi từ một ngọn đồi trọc, sau đó chưa đầy nửa năm những ngôi mộ tù đã phủ kín. Nhiều lúc lần thân tôi tự hỏi so với thời gian trước đó, với câu khẩu hiệu “sinh Bắc tử Nam“ của các cán bộ miền Bắc xâm nhập; bây giờ là những người tù cải tạo “sinh Nam tử Bắc“ này có sự khác biệt nào không? Rồi tự trả lời cho mình, *khác lắm chứ, chúng tôi không chủ trương giải phóng cho ai cả, chúng tôi chiến đấu để tự vệ.*

*Cái lẽ tử sinh của những ai hăng hái ra đi theo tiếng gọi chài bịp bợm của lãnh đạo là cái chết đại khờ và có tội với chính đồng bào của mình. Còn chúng tôi, nếu có điều gì còn áy náy chính là đã không bảo vệ được người dân Miền nam gìn giữ được đời sống tự do và hạnh phúc của họ đang có. Ngược lại, những cán binh Cộng Sản có thể là lúc họ lên đường họ chưa nhìn thấy gì, nhưng bây giờ đây sau hơn 30 năm ngồi nhìn lại, những người còn sống sót sau cuộc chiến chắc hẳn đã nhận ra điều khốn nạn đó chứ?*

## **Hai**

Tuấn thua tôi hai tuổi, anh tuổi con khi, tuổi giáp thân, một tuổi mà cha mẹ anh bảo sau này lớn lên chỉ thích nhẩy nhót vui chơi. Mà đúng thế thật, học xong trung, lên đại học chưa tròn năm anh vào lính và ra trường trong màu áo BĐQ. Anh được huấn luyện đủ mọi kiểu mưu sinh thoát hiểm nên anh có đủ mọi loại tài vật cần thiết trong cuộc sống trong rừng liên miên của anh sau này. Cùng trong một đội trồng rau xanh, lại nằm ngủ gần nhau chung một lán. Tuấn và tôi có chung nhiều kỷ niệm thành ra hai đứa khá thân thiết. Những ngày nghỉ lao động, hai đứa thường rủ nhau kiếm một chỗ bóng cây râm mát, trải tấm vải nhựa anh đã mang theo từ nhà khi đi trình diện, pha một gô trà xanh ngồi tâm sự.

Tuấn kể tôi nghe chuyện gia đình anh gần đến mức thuộc lòng, từ tên các anh em cho tới tên vợ con. Anh lập gia đình năm 1969 sau khi bị thương tại mặt trận Bình Long tháng 6, 1968 rồi được đưa về trị thương tại Tổng y viện Cộng Hoà. Vợ Tuấn là Thanh Mai vốn là một nữ sinh Gia Long, nhân dịp theo phái đoàn ủy lại thương bệnh binh vào thăm viện nhân ngày lễ Quốc Khánh năm ấy. Chẳng biết có phải về mặt đẹp trai giống tài tử “xi nê” như Tuấn thường đùa cợt đã làm cô nữ sinh phải lòng hay tại cái duyên số nó xui khiến mà ra.

Tuấn cưới Thanh Mai vào giáp tết năm ấy sau khi ra viện về nhà nghỉ dưỡng thương một tháng. Chỉ có điều, gia đình

Mai không ai chịu. Người phản đối quyết liệt nhất lại là chính bà già vợ mới kết. Ông bố vợ lúc đầu cũng không ưng một anh chàng rể vốn dĩ là một sĩ quan biệt động, cái tên mới nghe đã thấy bóng dáng của sự đánh đấm phát lạnh! Nhưng sau đó khi gặp mặt và qua nói chuyện, chẳng biết có phải vì tài ăn nói có duyên hay cung cách hành xử rất nam tính của anh đã khiến cho ông già xiêu lòng. Nhưng bà già thì nhất định không chịu. Bà tuyên bố một câu xanh rờn với Mai,

- “Mày mà lấy thằng đó, tao từ.”

Tuấn lúc đầu có vẻ cũng nản chí, có ý muốn rút lui trong danh dự. Nhưng người đưa ra quyết định lạnh lùng sắt máu lại chính là vợ anh sau này,

- “Em nhất định phải lấy anh! Má có từ em cũng lấy!”

Thế mới chết chứ. Dĩ nhiên là trước khi quen Thanh Mai, Tuấn cũng đã từng có dăm ba mối tình lẽ dặt lung, nhưng thật sự chưa có mối tình nào theo lời Tuấn lại “quyết liệt” như thế này. Tôi cười hỏi,

- “Rồi kết quả ra sao?”

Tuấn bảo

- “Chẳng lẽ em là nữ sinh mà còn mạnh mẽ thế, mình là dân biệt động lại kém sao coi cho được?”

Hôm về nhà thưa cùng mẹ Tuấn về ý định cưới Thanh Mai, bà già Tuấn ngạc nhiên,

- “Lần này mày nói thiệt hay dờn đây?”

Tuấn chắc nịch

- “Con nói thiệt đó má.”

Sau đó Tuấn thú thực về những trục trặc từ bên phía gia đình bên vợ cho bà già hay thì bà già bỗng nổi máu tự ái cùng mình,

- “Má nó không chịu thì làm sao tao cưới cho mày?”

Rồi bà nói tiếp, “Con tao cũng đầy đủ tay chân, học hành đàng hoàng chứ đâu có phải là đồ bỏ. Bên đó không chịu, tao cũng không chịu.”

Tuấn bất ngờ trước quyết định mang đây “tự ái dân tộc” của mẹ mình và biết rằng không nên nói bất cứ điều gì trong lúc này nữa. Anh im lặng cúi đầu bước vào buồng.

Hai hôm sau, Tuấn đưa Thanh Mai về giới thiệu với mẹ. Thực ra đây không phải là ý định của Tuấn mà lại chính do Thanh Mai nêu ra. Mai bảo,

- “Anh để em, em sẽ thuyết phục má anh!”

Sau khi giới thiệu với mẹ, Tuấn tìm cách rút lui để Mai làm thương thuyết gia. Chẳng hiểu sao sau đó chùng một tiếng, mẹ anh kêu anh ra rồi bảo,

- “Thôi tùy hai đứa bay, làm sao thì làm đừng để tao mất mặt với bên anh chị sui là được.”

Tháng giêng năm 1969, trước tết nguyên đán ít ngày hai đứa làm đám cưới. Tiệc cưới được tổ chức tại một nhà hàng tàu trên đường Hải Thượng Lãn Ông trong Chợ Lớn. Bạn hữu được mời không quá ba chục người, họ hàng cả hai bên gom lại vừa tròn năm bàn. Mẹ Thanh Mai đi dự nhưng nét mặt không vui. Mẹ của Tuấn cũng ít nói trong suốt bữa tiệc. Chị hai Hằng và út Thanh của Tuấn bù lại lảng xảng tới lui nhằm làm giảm bớt không khí nặng nề của bữa tiệc. Về phía bên Thanh Mai, ông anh lớn vốn là một giáo sư thì lặng lẽ không nói nhưng cũng không tỏ ý phản đối, riêng cô em gái út thì lại có vẻ chịu ông anh rể trông rất ngầu này.

### **Ba**

Tuấn là con trai duy nhất trong nhà gồm ba anh chị em, một trai hai gái. Hằng, chị lớn của Tuấn là một kế toán viên làm việc cho một hãng thầu xây dựng. Chị Hằng có chồng là một y sỹ, Thanh vẫn còn độc thân đang và học đại học Văn Khoa Sài Gòn. Ba Tuấn vốn là một công chức của bộ Xã Hội mất đầu năm 67, khi ông đang trên đường di chuyển vào khu



trù mật Mỹ Phước Tây thì xe bị mìn của du kích Việt cộng trong vùng. Trước khi đi lính, Tuấn là sinh viên trường đại học Khoa Học. Đang học năm thứ nhất thì ham vui theo đám bạn cùng lớp rủ nhau xuống đường biểu tình mà chẳng biết chống ai nên bị lừa vào trung tâm huấn luyện Quang Trung hai tuần rồi sau đó đưa đi học sĩ quan. Sẵn bực bội vì cái tính bông phèng của mình và nhất là ức vì bị mấy ông sĩ quan quân trường lên lớp bảo rằng,

- “Mấy anh là những người vốn đã ham sống sợ chết, đang yên ổn nơi hậu phương không biết sướng còn bày đặt nay xuống đường mai xuống đường tiếp tay cho Việt cộng phá hoại hậu phương.”

Học xong khóa sĩ quan, Tuấn tình nguyện xin sang binh chủng Biệt Động Quân để chứng tỏ rằng mình là thằng không hèn nhát như mấy sĩ quan cán bộ quân trường thường mắng mỏ anh. Tuấn nói với tôi,

- “Cuộc đời em nó kỳ cục lắm, anh ạ. Em thấy cứ mỗi lần em nổi máu sĩ diện lên thì y như là lại làm một quyết định... đúng!” Trầm ngâm một lát rồi Tuấn bảo, “Anh thấy không, như em đây, khi cưới vợ, gặp bao trục trặc tưởng buồn luôn, rồi ai ngờ hai đứa cũng thành đôi. Đó lại là một quyết định đúng khác.”

Tuấn kể tiếp,

- “Vì em theo đơn vị hành quân túi bụi nên Thanh Mai quyết định ở với gia đình bên ngoại, trừ những ngày em về phép hai đứa lại kéo nhau về nhà em sống. Lúc nào cũng như cặp vợ chồng son, nghĩ thấy lại vui anh ạ.”

Năm 1971, Thanh Mai có bầu, sinh một bé gái dễ thương giống hệt mẹ nên được bên ngoại rất cưng. Những giận dữ của bà má vợ trước đó bỗng dung nguôi ngoai trước nụ cười thiên thần vô tư của đứa cháu gái. Năm 1972 vợ chồng Tuấn lại có thêm một bé trai, thằng bé giống bố y chang. Lần này thì mẹ Tuấn là người hỉ hả. Tuấn nghĩ thầm “tỷ số trận đấu giữa hai

đội banh nội ngoại tạm hoà 1-1!” Từ đó cuộc hôn nhân của Tuấn cũng bớt nặng nề hơn và Tuấn bảo,

-“Em từ lúc đó mới thực sự thấy hạnh phúc, anh ạ.“

### **Bốn**

Buổi sáng thứ hai hàng tuần luôn là một buổi sáng cực hình. Những đội tù cải tạo sắp xếp theo thứ tự hai hàng ngồi chờ để gọi tên cho ra khỏi trại để đi lao động. Ngày thứ bảy và chủ nhật trại thường được nghỉ xả hơi, nhưng thực tế thì ngày thứ bảy không chắc lắm. Trại có quyền đưa ra bất cứ lý do nào để ra lệnh cả trại phải đi lao động dưới một cái tên nghe rất “kỳ cục“, Ngày lao động xã hội chủ nghĩa. Sáng hôm đó khi đội bước qua cổng trại được vài chục thước thì cán bộ nhà thăm nuôi vào báo tin Tuấn có gia đình ra thăm. Tuấn được gọi ra khỏi hàng theo chân viên cán bộ đi trở lại ngược vào trong chuồng bị.

Khu vực lao động của đội trồng rau xanh chúng tôi nằm cách nhà thăm nuôi chừng vài chục thước. Thường thì các gia đình ra thăm thân nhân khi ngủ lại chờ thăm gặp hoặc tới trại quá trễ thường ngủ trong một căn nhà vách lá quay lưng ra phía vườn rau. Gia đình thân nhân thường lợi dụng thời gian này để có thể hỏi thăm tình hình về người thân của mình ở trong trại thực sự ra sao. Đội rau xanh chúng tôi bị cấm tuyệt đối không được lai vãng đến gần khu thăm nuôi. Nhưng đôi khi có những công việc bất ngờ xảy đến hoặc những anh em có nhiệm vụ tưới các luống rau kề cận gần đó thường cố gắng liên lạc hỏi han trao đổi tin tức với bên ngoài, hoặc vất thư tay nhờ những người đến thăm thân nhân chuyển dùm cho gia đình mình...

Thăm đến trưa thì Tuấn được đưa về lại trại. Trên đường lộ di chuyển ra trại A, chúng tôi nhìn thấy một thiếu phụ cùng hai đứa con nhỏ mà chúng tôi đồ chừng là gia đình của Tuấn. Từ xa nhìn ra, người phụ nữ hình như vừa đi vừa gạt nước mắt khiến cả đội rau ai cũng bùi ngùi.

Theo thông lệ, mỗi khi trong đội có người được gia đình thăm nuôi thì người may mắn đó thường làm một bữa tiệc trà nhỏ để chiêu đãi bạn bè và nói những tin tức mình đã nhận được qua gia đình. Sau khi trà lá và ăn chút kẹo bánh do gia đình mang tới, Tuấn cũng nói qua một phần những tin do gia đình thông báo. Nói chung cũng vẫn chỉ là những lời đồn đoán nhiều hơn là tin chính xác. Hôm sau, kéo một số thân hữu ra chỗ riêng, Tuấn báo lần này là lần thăm nuôi cuối cùng của vợ con. Sau lần này, vợ con anh sẽ ra đi. Mặc dù không ai bảo ai, nhưng hình như chúng tôi đều đọc được trong ánh mắt của nhau sự đồng tình ủng hộ cho quyết định của gia đình Tuấn. Tuấn bảo lý ra thì cô ấy và hai đứa nhỏ đã ra đi từ lâu rồi nhưng cứ chần chờ hy vọng ngày trở về của Tuấn nên lại thôi. Bây giờ thì đã quá mức chịu đựng, niềm tin về một thứ nhân đạo hảo huyền của cộng sản đã tan thành mây khói nên gia đình không còn chọn lựa nào khác nữa.

Từ đó, thời gian chờ đợi tin tức gia đình đối với Tuấn dài khủng khiếp. Có lần Tuấn bảo với anh em trong lán mấy đêm nay sao Tuấn toàn nằm mơ thấy chuyện chẳng lành xảy đến cho vợ con anh. Anh Hạo là người lớn tuổi nhất trong đội, tính điềm đạm và có nhiều chiêm nghiệm nghiên cứu về những vấn đề tâm linh. Anh hỏi Tuấn nằm mơ thấy gì mà “chú mày gọi là chẳng lành?” Tuấn kể, đêm hôm trước hẳn mơ thấy vợ con hẳn đi trên một con thuyền chở khảm như chỉ chực chìm xuống biển rồi bỗng trời mưa gió sấm chớp ùng ùng hẳn thấy con tàu bị một con sóng to như trái núi đổ úp xuống khiến không còn nhìn thấy con tàu đâu nữa. Anh Hạo cười bảo,

- “Thế thì vợ con mày thoát rồi.”

Tuấn ngạc nhiên hỏi,

- “Sao kỳ vậy?”

Anh Hạo chậm rãi cắt nghĩa,

- “*Thời buổi bây giờ loạn ly tứ tán đâu đâu cũng toàn là cảnh địa ngục trần gian. Ngôn ngữ bây giờ cũng đảo lộn lung*

*tung đen hóa trắng, dối trá thành chân thật và ngược lại. Nói chung là xã hội, thế giới đảo điên lộn tung phèo hết rồi. Con sóng dữ nhận chìm chiếc thuyền của vợ con mà không cho mày nhìn thấy nữa là điềm kiết. Còn nếu mà sau con sóng ấy còn nhìn thấy chiếc thuyền thì nó bị tùm rồi. Yên chí đi, vợ con mày thoát rồi phải mừng mới phải.”*

Tuy nghe anh Hạo nói vậy nhưng cả Tuấn lẫn anh em cùng đội chẳng mấy ai tin theo kiểu luận giải... không giống ai như vậy. Buổi tối khi cả đội vào buồng, Tuấn bò xuống chỗ anh Hạo hỏi nhỏ,

- “Này đại ca, điều đại ca nói với đệ là thật đấy chứ?”

Hạo mỉm cười,

- “Thật, còn chú mày tin hay không thì tùy nhưng tao tin là tao đoán trúng?”

Hôm sau tôi lại tò mò,

- “Này bố Hạo, bố nói là để an ủi thằng Tuấn hay là bố nói thật đấy?”

Lần này thì anh Hạo làm mặt nghiêm,

- “Tao nói thật đấy. Mày còn nhớ thằng Chinh cắt tóc không? Hôm trước tết nó đang hớt tóc cho một tên cán bộ của trại thì loay hoay sao đánh rớt bể mất chiếc gương soi. Tao bảo nó tết này mày được tha rồi, chuẩn bị về là vừa.”

Và trong danh sách được tha đọc trước tết một tuần, Chinh được tha thiệt. Anh Hạo nổi tiếng từ đó nhưng lần này thì khác, rõ ràng Tuấn bảo hấn nằm mơ giấc mộng thật là xui xẻo mà sao anh lại đoán như thế? Tuy không ai nói ra nhưng trong thâm tâm từng người đều cho rằng lời đoán của anh Hạo chỉ là một lời an ủi thuần túy nhằm hỗ trợ cho tinh thần của Tuấn đang có nguy cơ suy sụp thôi. Rồi mọi chuyện vẫn tiếp nối ngày qua ngày trong hy vọng và chờ đợi của Tuấn.

Cho đến tháng giêng năm 1980 trong buổi phát thư hàng tuần, tên cán bộ quản giáo cầm một sấp thư đứng trước đội gọi

tên người nhận. Bắt đầu là câu hỏi,

- “Ai là người có thân nhân là Trần văn Bảo không?”

Luyện, đứng lên trả lời,

- “Có, đó là bố tôi”.

Tên cán bộ quản giáo cầm lá thư đã mở ra đưa cho Luyện.  
Tên cán bộ tiếp tục đọc cho tới lá thư cuối cùng,

- “Ai có người nhà là Hé lè ne không?”

Cả đội ngỡ ngác nhìn nhau, từ trước tới nay chưa ai có người nhà nào mà tên nghe “kỳ cục” như thế. Tên cán bộ hỏi lại một lần thứ hai,

- “Có ai có người nhà là hé lè ne không?”

Vẫn không ai trả lời. Tên cán bộ cũng ngạc nhiên không kém,

- “Sao kỳ vậy cả? Rõ ràng đúng là tên này, người nhận là Nguyễn văn Tuấn đây này sao mà không ai nhận là sao?”

Tuấn đứng bật lên như tỉnh, ngủ.

- ”Đó là thư của vợ tôi!”

Tên cán bộ vặn lại,

- “Thế sao hỏi hai lần mà anh vẫn không nghe ra là sao?”

Tuấn bảo,

- “Vợ tôi tên là Hélene chứ không phải là hé lè ne nên tôi không nhận ra!”

Tên cán bộ tỏ vẻ bực bội,

- “Rõ ràng là hé lè ne mà còn cãi bướng, lần khác thì không cho nhận đầu đây nhá!”

Tối hôm đó Tuấn mới cho mọi người biết vợ anh đi theo đường hàng không sang Pháp do bố mẹ vợ anh bảo lãnh. Có người cất vấn,

- “Thế sao mà lại bảo vợ con mà vượt biên?”

Tuấn bảo,

-“Vợ tao dự định là vượt biên vì vụ bảo lãnh này đã được làm giấy tờ cả mấy năm nay rồi mà đâu có tin tức gì. Thành ra vợ tao hôm ra đây nói là kỳ này không chờ đợi bảo lãnh nữa vì chắc không biết đến bao giờ và có được hay không nên vượt biên cho... chắc ăn!”

Tôi rờ đầu hấn hỏi,

- “Mày có điên không Tuấn? Vượt biên mà gọi là chắc ăn à?”

Tuấn cười đùa,

- “Thì vợ em nó bảo như thế biết đâu. Chứ anh không từng nghe tàu Chợ Lớn bỏ tiền ra mua thuyền rồi lên thuyền đi tỉnh như ruồi sao?”

Tuấn quay qua anh Hạo hỏi,

- “Tôi phục bố quá bố Hạo ạ, làm sao mà bố đoán được chính xác như thế hả bố?”

Hạo cười khẩy,

- “Thì đã bảo thời thế lộn ngược rồi, trái phải trắng đen lộn tung phèo thành ra luôn phải hiểu ngôn ngữ mới biết chưa? Nhà nước nói là đúng thì phải hiểu ngược lại, còn nói là sai thì là đang rất đúng, nói là rất mực nhân đạo thì phải hiểu là thậm tàn ác, là đang tiến lên thiên đường thì có nghĩa là đang trên đường xuống địa ngục biết chưa?”

## Năm

Trước tết năm 1981 Tuấn cùng tôi chuyển về trại Nam Hà. Cái tết năm 82 thật là lạnh. Trời lạnh như dao cắt. Nhìn lên dãy núi đá vôi bên hông trại ai cũng phải lưu ý tới một phiến đá lớn hình giống như một con rùa đang leo lên đỉnh núi. Buổi chiều 30 tết cả trại được nghỉ lao động. Hai anh em kéo nhau ra hàng hiên pha trà ngồi uống. Tùng con gió heo may thổi rít qua những vách tường nhà làm cái lạnh càng đậm đà hơn.

Tuấn bảo.

-“Anh Vũ à, anh có nhìn thấy con rùa đá kia không?” Rồi không đợi tôi trả lời, Tuấn nói tiếp, “Khi nào con rùa đó bò tới đình thì chắc anh em mình mới được về nhà anh nhỉ?”

Tôi nói Tuấn vừa đủ nghe,

-“*Chắc không đến nổi thế đâu. Thế sự xoay vần chúng mình không đến nổi phải tuyệt vọng như thế. Trước mọi sức ép của thế giới, Cộng Sản đã không dám giết mình thì vấn đề chúng mình còn có cơ may sống sót được. Tuấn đừng bao giờ tin rằng Cộng Sản có lòng nhân đạo. Lịch sử thế giới đã minh chứng rất rõ điều này. Đối với họ, con người chỉ là phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Thành ra khi nào chúng thấy rằng việc tha tù ra sẽ mang lại lợi ích cho chúng, chúng sẽ thả. Tôi tin là sẽ có một ngày như thế.*”

Tối hôm đó khi vào buồng, bỗng dung Tuấn mượn cây đàn của một anh bạn tù rồi dạo lên và hát bài “Ngàn trùng xa cách” của Phạm Duy. Cả buồng chìm trong im lặng, những tiếng trò chuyện rì rầm bỗng dung lắng xuống. Chưa bao giờ trong đời tôi có thể nghe một lần trình diễn hay đến như thế. Tiếng của Tuấn nghẹn ngào và sâu lắng như những đợt sóng xô giữa biển trời. Khi lời ca cuối cùng tắt đi, tôi nghe đâu đó trong buồng có những tiếng thốn thức. Tôi hiểu trong lòng Tuấn giờ đây đang nghĩ gì và nghĩ đến ai.

**Thì ra bên ngoài cái vẻ mạnh dạn rất ngẫu của một sĩ quan biệt động, bên trong sâu thẳm nội tâm một con người nghệ sĩ vẫn luôn hùng hực sống. Những người lính chúng ta khác hẳn những cán binh Cộng Sản có lẽ chính là ở điểm này đây. Chúng ta là những người lính, còn Cộng Sản chỉ có bộ đội, họ thiếu đi chữ người. Chúng ta coi kẻ thù của mình là những người lầm đường vì bị một thứ chủ nghĩa ngoại lai tẩy não, nên có thể níu về cùng hướng với mình. Còn họ thì không. Chúng ta là một trở ngại trên con đường tiến vào thiên đường đẫm máu và hận thù của họ.**

## Họ phải tiêu diệt bằng mọi giá để dẫn bước.

Ra tết hai tháng sau thì chúng tôi chia tay. Tôi được chuyển về Nam -Trại Z30A Xuân Lộc còn Tuấn trong danh sách ở lại. Lúc chia tay, Tuấn ôm tôi rung rung nước mắt. Tôi bảo Tuấn,

- “Trước sau gì thì anh em mình cũng phải chia tay nhau thôi. Hy vọng như lời đồn râm ran trong trại mấy bữa nay là những người còn ở lại sẽ được tha. Anh hy vọng Tuấn sẽ trở về trước anh.”

Tuấn lắc đầu tỏ vẻ hoài nghi. *Kinh nghiệm trong lao tù Cộng Sản dạy cho chúng tôi biết bao điều về cách tồn tại trong cái xã hội quái đản này. Điều cần phải nhớ nằm lòng đó là trong tù đừng bao giờ tin ai cả. Chấp nhận mọi lộc lừa dối trá như một thứ sinh hoạt bình thường.*

Tháng 2 năm 1988 tôi được ra khỏi trại. Gặp lại một số bạn bè từng cùng sống trong các trại trước kia ở ngoài Bắc, tôi hỏi thăm và dò la tin tức của Tuấn thì đượ biết Tuấn được tha về vào tháng 5 năm 1982 từ trại Nam hà. Trong lòng tôi mừng thầm cho bạn mình và nghĩ Tuấn chắc hẳn đã sang Pháp đoàn tụ cùng gia đình. Rồi công việc kiếm sống khiến tôi không còn thì giờ để tâm tới các chuyện khác nữa. Cuối năm đó rộ lên phong trào ra đi trong trật tự (chương trình ODP) rồi chương trình HO. Tôi nạp đơn tại quận tôi đang sống và chờ đợi ngày gọi phỏng vấn.

Cuối tháng 4, 1992 gia đình tôi lên máy bay theo chuyến giành cho HO11. Sau thời gian ổn định cuộc sống trong một lần tình cờ gặp lại một người bạn cùng ở lại Nam Hà năm đó khi tôi di chuyển về Nam tôi có hỏi đến Tuấn. Anh bạn cho biết Tuấn không sang Pháp mà cùng bà già và người em gái đi qua Hoa Kỳ theo HO 1 hiện đang sống ở Texas.

Ở Pháp được hơn 10 năm thì vợ con Tuấn di trú sang Cali nhờ sự bảo lãnh của chồng. Lần mò sao năm 2009 hẳn lại tìm được số phone của tôi và gọi báo cho tôi biết. Nghe giọng nói hẳn rỏ ràng trong máy tôi thật mừng. Tuấn bảo,



- “Em hiện giờ đang ở Nam Cali, sẽ có dịp em lên thăm anh.”

Tôi vui bảo nó,

-“Sẵn sàng đón tiếp cậu.”

Tết năm 201, Tuấn khăn gói lên San Jose thăm tôi. Trong căn phòng hẹp hai anh em tâm sự gần quá nửa đêm mới chợp mắt. Tuấn kể tôi nghe đủ mọi chuyện từ bạn bè, gia đình cho đến cộng đồng xã hội. Tôi bảo,

- “Sao cậu ôm nhiều rom quá vậy?”

Tuấn nói,

- “Bản tính em nó thế anh còn lạ gì. Nhiều lúc thực sự em cũng muốn quên tất cả mọi việc nhưng rồi không làm được. Đọc tin tức trên mạng trong và ngoài nước hàng ngày, chứng kiến mọi hoạt động của chung quanh nơi mình sống rồi lại suy ngẫm và trăn trở với mọi thứ chuyện...”

Tôi nói với Tuấn,

- *“Nỗi khổ tâm chung của thế hệ chúng ta là sự phản bội lật lọng và đả nhục quân tử quá đông đảo khiến cho mọi việc cứ rối tung lên. Sự trải nghiệm của chính cuộc đời chúng ta là sự trả giá quá bi thảm của nhiệt tình tuổi trẻ. Trước đây khi mọi thông tin còn bị che dấu một cách hữu hiệu nên hầu như chúng ta ít bị tác động mãnh liệt. Bây giờ tình thế đã đổi khác, mọi thứ cứ phơi bày ra trần trụi trước mắt mọi người. Đám lãnh tụ Cộng Sản còn thâm hơn. Chú mày thấy càng ngày càng bộc lộ rõ những ngớ ngẩn, ngu dốt qua các lời phát ngôn đặc sệt đần độn của các tên chủ chốt lãnh đạo từ thủ tướng tới chủ tịch nước, từ tổng bí thư đến các bộ trưởng là điều thường thấy nhất.*

Phía chúng ta cũng thế, nhưng thay vì ăn nói ngớ ngẩn thì chúng ta có học hành bài bản hơn nên nguy trang dưới các hành động mang danh là vì quyền lợi của quốc gia mà thực chất chỉ để che dấu những lợi ích vụn vặt cho chính cá nhân

mình, Dĩ nhiên có một số là những thanh niên có học hành hẳn hoi thì mong muốn làm một điều gì đó có ích cho đất nước dân tộc. Nhưng phần còn lại như cậu thấy chỉ là thứ giả danh thôi. Một ông xếp lớn của chúng mình từng dắt mối đám tư bản ăn chơi về VN với chiêu bài phát triển kinh tế rồi được hưởng ân huệ hoa hồng nhà cửa tiền bạc lại quả của cả cộng sản lẫn tư bản sau đó quay ra phát ngôn loạn xạ, ca tụng đám lãnh tụ ngu dốt cộng sản kia không hết lời.

Kết quả là gì? Chẳng có gì hết, ngoại trừ những lời ông ta nói ra chỉ để chứng thực cho những trích dẫn của đám sử nô Cộng Sản sử dụng để bôi bác thêm tập thể quân đội quốc gia thôi. Cái giá phải trả của ông ta là gì? Là sự từ chối của chính quyền cộng sản không cho tổ chức tang lễ ở trong nước, thậm chí không được chôn cất tại quê nhà ông ta theo ước nguyện. Mà thôi vài ngày nữa là tết, ngủ đi cho lại sức rồi ngày mai chúng mình nói chuyện tiếp.”

Tuấn lặng lẽ đồng tình. Sáng hôm sau tôi chở Tuấn ra khu thương mại Century ăn sáng. Ngồi nhâm nhi bên ly cà phê buổi sáng ngắm nhìn đoàn người lũ lượt dạo chơi trong khuôn viên thương xá, bất giác Tuấn hỏi tôi,

- “Anh có nhớ cái tết ở trại Nam hà năm 1982 không?”  
Tôi bảo,

- “Làm sao quên được, nhất là bài hát “Ngàn trùng xa cách”, mà bạn hát đêm giao thừa năm ấy đến giờ vẫn còn ám ảnh tôi mỗi khi tôi bắt gặp lại ai hát bài ca đó.”

Tôi hỏi Tuấn về chuyện gia đình. Tuấn kể tôi nghe đủ thứ. Nào là chị hai Hằng có chồng là một bác sĩ quân y, nhờ có chuyên môn tai mũi họng nên đi “cải tạo” chưa tới hai năm thì được về. Năm 1980, cả hai vợ chồng và một đứa con vượt biên rồi sau đó định cư tại miền đông Hoa Kỳ. Còn út Thanh chồng là một thiếu úy bộ binh xuất thân Võ Bi thuộc sư đoàn 5 bị bắt làm tù binh trong trận đánh ở Bình Long cuối năm 72 được trao trả về nhà ốm đau hốc hác như một thầy ma, cũng

may còn mạng mà về.

- “Sau năm 75 đi học tập ba năm rồi trở về giúp vợ con đi buôn quần áo cũ sống qua ngày. Năm 79 vượt biên sau đó mất tích luôn không có tin tức gì làm má em chết lên chết xuống cả mấy năm. Từ đó Thanh và con gái về nhà sống với mẹ em luôn. Nghĩ mà lại thương cho má em anh ạ. Cụ ông mất năm bà mới chưa tới 40 tuổi, một nách 3 đứa con dại. Từ ngày theo chồng vào Nam năm 1954, bố em là một công chức bộ y tế, lương ba cọc ba đồng.

Nhờ có tài quán xuyến và buôn bán gian hàng tạp phô trong hẻm của bà mà gia đình cũng sống thur thả đôi chút và con cái ăn học đến nơi đến chốn. Hồi em ra trại, vợ con em làm bảo lãnh cho em qua Pháp nhưng về đến nhà nhìn má em, em không nỡ bỏ đi. Cuộc đời em làm khổ bà quá nhiều rồi và ngay cả chính đối với vợ con mình cũng thế. Chỉ lo nghĩ chuyện đầu đầu.

**Cuộc sống của đời chiến binh gắn liền với đơn vị, mạng sống cá nhân của mình như là một mảnh của cả cái tập thể ấy khiến mình không thể dứt ra riêng lẻ một mình, đâu còn lo liệu được cho ai.**

Cho nên em viết thư cho vợ con em biết là em sẽ lo cho má em và mẹ con út Thanh cùng đi với em. Được cái chị hai cũng có giấy tờ bảo lãnh cho mẹ em và mẹ con út Thanh nên hôm gặp phái đoàn phỏng vấn em có trình bày rõ hoàn cảnh của em. Họ đã chấp nhận cho cả gia đình em cùng sang Mỹ một lần. Gia đình em về tiểu bang Texas sinh sống rồi em làm đủ mọi thứ công việc lo phụ giúp cuộc sống gia đình. Sau đó em làm giấy bảo lãnh cho vợ em và hai cháu sang Mỹ với em. Thế mà cũng chật vật đến hơn 10 năm mới xong anh ạ.

Con trai em học xong ở Pháp đậu cử nhân ngành nhân chủng học; qua đến bên này nó học tiếp lên tiến sĩ. Còn cháu gái thì học kế toán đã gả chồng năm 2006. Riêng thằng con trai thì vợ chồng em cũng chịu thua nó luôn. Học xong ở đại

học San Barbara nó tình nguyện theo phái đoàn khảo cổ đi tuốt qua Tanzania ở Phi châu làm nghiên cứu. Em còn nhớ mãi có lần má em lưu ý vợ chồng em: gia đình bên nội là gia tộc độc đĩnh. Cụ nội em ngày trước cũng là con trai độc nhất đến bố em và rồi đến đời em chỉ có độc nhất một nam đĩnh thôi. Bây giờ ông con lang thang kiểu này không biết bao giờ nó mới chịu sản xuất cái đĩnh cho giòng họ.”

Tôi bật cười về ý tưởng ngộ nghĩnh của Tuấn. Tôi bảo,

- “Đến giờ này mà cậu còn suy nghĩ kỳ cục vậy? Tuổi trẻ của tụi nó hãy để cho nó hạnh phúc với khả năng bay nhảy suy nghĩ của nó. Chuyện bao giờ nó có gia đình, sản xuất ra đĩnh, hay bù long, hay con vít là quyền của nó, mình đâu có sắp xếp gì được. Đúng không?”

Bất giác cả hai anh em cùng bật cười về câu nói tào lao của tôi.

Ngoài kia dòng người đi sắm tết ngày càng đông hơn. Những cành đào và chậu mai giả có thiết có được xe chở tới sắp bày ngày càng nhiều. Không khí tết ngày càng đậm đặc thêm. Tuấn bảo,

- **“Mới đó mà cũng đã 36 năm rồi anh nhỉ. Hơn nữa đời người trôi đi vô vị, cả một dân tộc đang chìm dần vào lệ thuộc ngoại bang. Thế hệ chúng ta là nạn nhân và chứng nhân của sự Bắc thuộc lần này. Những cái tết dân tộc truyền thống có thể mai đây sẽ chỉ còn tìm thấy tại những mảnh quê hương có di dân Việt Nam đang sống nhờ nơi đất khách cũng nên. Ý nghĩ thiệt buồn và luôn nên nghĩ tới nó như một nhắc nhở cho những ai còn thực lòng yêu thương quê hương đất nước của mình.**

*11/11/12*

# MỘT CHUYỆN TÌNH

*Vũ Ngọc Bích*

- Theo học các trường Hồ ngọc Cẩn, Văn Học và Nông Lâm Súc, Blao. Tốt nghiệp khóa 18 Sĩ quan TB Thủ Đức, Thiếu tá QLVNCH.

- Đại đội trưởng Đại đội chỉ huy, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 46, Sư đoàn 25 Bộ binh.

- Thanh Tra mãi dịch, Cục Mãi Dịch, thuộc Tổng Cục Tiếp Vận, QLVNCH.

- Du học tại Hoa Kỳ ngành Mãi Dịch Quân Đội, niên khóa 1970-1971.

- Đóng góp bài cho nhật báo Ngôn Luận (sau đổi là Chính Luận), trang học sinh và sinh viên từ 1956 đến 1959. Coi viết văn và làm thơ như là một thú vui (hobby) để giải trí chứ không phải nghề nghiệp, dù là nghề tay trái.



**N**hân dịp lễ Quốc Khánh 26 tháng 10 năm 1961, chúng tôi được nghỉ. Một số bạn hữu lên Đà Lạt chơi cuối tuần, một số khác về Sài Gòn, là lướt với người yêu.

Phần tôi, tôi quyết định mang sách tới lớp để ôn bài. Sau

suốt một buổi sáng miệt mài trong lớp, tôi vừa đi dạo chơi một lát cho thoải mái, thì chiếc xe đồ chạy đường Đà Lạt-Sài Gòn cũng ngừng lại trước cổng trường Nông Lâm Súc. Từ trên xe, bốn cô thiếu nữ trong những chiếc áo dài rực rỡ, khoan thai bước xuống. Họ hồn nhiên quá, đi bên nhau, cười nói rộn rã. Hình ảnh tươi mát này nhắc tôi nhớ tới người yêu vừa phải cách xa. Có thể đoán mà không sợ sai, đây là những cô gái rất yêu đời!

Hôm nay nghỉ lễ, nên sân trường hoàn toàn vắng lặng. Vừa thấy tôi bước ra khỏi lớp học, tiến về phía hành lang, bốn cô cùng bước tới. Một cô hỏi thăm về một người bạn đang theo học tại đây. Cô cho tôi biết tên cô là Như Lan và người bạn trai của cô tên là Huy. Tôi biết Huy, anh là sinh viên ban Canh Nông năm thứ hai, bạn cùng lớp với tôi.

Tôi cho Như Lan biết, Huy mới về Sài Gòn thăm mẹ anh bị đau. Nàng tỏ vẻ thất vọng, nhìn ba cô bạn rồi nói:

- Tiếc quá, chắc tụi mình phải đón xe trở về Đà Lạt rồi!

Vừa nói dứt lời, Như Lan và ba cô gật đầu chào tôi, toan quay gót.

Tôi vội đơn đả mời:

- Các cô từ Đà Lạt bỏ công xuống thăm bạn tôi mà rất tiếc, bạn tôi lại có việc phải về Sài Gòn gấp. Xin các cô cho tôi được mời các cô qua Câu Lạc Bộ bên kia đường để chúng ta có dịp giải khát và trò chuyện.

Như Lan đưa mắt nhìn các bạn hỏi ý, rồi gật đầu.

Chỉ bước qua khoảng sân nhỏ sát hành lang, chúng tôi vào Câu Lạc Bộ. Giờ này, bên trong chỉ lát đác vài ba bàn. Hầu hết các sinh viên đã đi chơi xa, hoặc ra ngoài phố chợ. Chúng tôi ngồi quanh bàn tròn. Như Lan lần lượt giới thiệu các cô: Ánh Tuyết, Như Quỳnh và Đoàn Trang.

Tất cả bốn cô đều là nữ sinh trường Bùi Thị Xuân, và là dân Đà Lạt. Nếu Như Lan không giới thiệu, chỉ nhìn đôi môi

mộng đồ tự nhiên, nước da trắng nõn nà, cặp má hồng, người ta dễ dàng biết ngay các cô là cư dân của thành phố thơ mộng này. Cô nào cô nấy đều xinh đẹp cả, nhưng nói chuyện có duyên nhất, chắc chắn phải là Ánh Tuyết.

Tôi đoán nàng chỉ chừng mười sáu, hay mười bảy thôi. Vì tôi nghe Ánh Tuyết nói, nàng đang học đệ Tứ trường Bùi Thị Xuân. Nàng có nét đẹp tuyệt vời, đôi mắt bồ câu đen nháy, má lúm đồng tiền, và nụ cười thật tươi tắn!

Ánh Tuyết nhìn tôi, dò hỏi:

- Sao bữa nay nghỉ cuối tuần, anh không về thăm người yêu?

- Tôi không có người yêu! Tôi thật thà.

Cả bốn cô gái cùng tròn xoe mắt. Ánh Tuyết nhí nhảnh:

- Tuyết không tin đâu. Đẹp trai như anh, mà nói “*không có người yêu*”, thì đâu có lý, phải không các bạn?

Mấy cô gái cùng cười rộ lên. Tôi chờ các cô ngớt tiếng cười, mới chậm rãi:

- Nói cho đúng hơn, mấy tháng trước thì tôi có. Nhưng nay, người yêu đã xa tôi rồi. Giờ phút này, tôi không có người yêu nào cả!

Có lẽ giọng nói chân thành của tôi đã khiến các cô gái tin phần nào. Như Lan lên tiếng:

- Như vậy, anh ở đây chắc là buồn lắm, phải không

Tôi trầm ngâm:

- Lúc đầu, thì cũng buồn lắm. Nhưng dần dần, với ngày tháng trôi qua và việc học hành bận rộn, tôi cũng nguôi ngoai phần nào rồi.

Ánh Tuyết hỏi:

- Anh nghĩ rằng anh sẽ nguôi ngoai hoàn toàn chứ?

Tôi gật đầu:

- Thời gian là liều thuốc nhiệm màu. Câu này, không biết ai là người đầu tiên đã nói. Nó hơi “sáo ngữ” một chút; nhưng là sự thật, các cô ạ. Kỷ niệm nào rồi cũng phai pha với tháng ngày. Ân tình nào, rồi cũng nhạt nhòa dần.

Như Quỳnh ngắt lời tôi:

- Anh nói, cứ giống như một thi sĩ ấy!

Tôi cười:

- Tôi không dám nhận mình là thi sĩ. Chỉ là một người yêu mến thơ thôi.

Ánh Tuyết lại hỏi:

- Chắc anh đã từng làm thơ tặng cho người yêu?

Tôi gật đầu:

- Dĩ nhiên là có chứ. Trước khi lên Blao học, cứ mỗi lần đi qua nơi chốn kỷ niệm, ý thơ lại tuôn chảy trong hồn tôi. Tôi làm thơ nhiều quá, không học hành gì nổi nữa. Một trong những lý do tôi rời bỏ thành phố Sài gòn, đi lên vùng đồi núi xa xôi này, cũng là để quên đi chuyện tình buồn đó.

Ánh Tuyết nhìn tôi với nụ cười tinh nghịch:

- Như vậy là những người yêu thơ phải chịu thiệt thòi, vì anh không còn làm thơ nữa?

Tôi cười:

- Ở đây, hồn thơ vẫn còn tuôn chảy chứ. Nhưng thì giờ của tôi dành cho việc học hành là chính. Tôi chỉ thỉnh thoảng mới làm một bài thôi.

Như Lan quay sang Ánh Tuyết:

- Như thế là Ánh Tuyết gặp một tâm hồn đồng điệu rồi nhé!

Nhìn tôi, Như Lan giải thích:

- Anh biết không, trong số các bạn của Lan, Ánh Tuyết là người làm thơ nhiều nhất, và hay nhất đó. Bích báo của



trường năm nào cũng dâng thơ của Ánh Tuyết hết.

Tôi đưa mắt nhìn Ánh Tuyết và bắt gặp ánh mắt dịu dàng, đầy thiện cảm của nàng. Dù chưa nói ra, nhưng trong lòng tôi đang rộn ràng một niềm vui khó tả. Tôi tin là Ánh Tuyết cũng đang cảm nhận điều đó. Nhìn đồng hồ đã gần một giờ, tôi đề nghị mời các cô dùng cơm trưa. Chúng tôi vừa ăn, vừa nói chuyện thật cởi mở, y như đã quen biết nhau lâu lắm rồi. Sau đó, tôi mời bốn cô đi dạo một vòng quanh khuôn viên trường Nông Lâm Súc, thăm các đồi trà, vườn ươm cây, trại nuôi gia súc, đài khí tượng. Tới bìa rừng, nơi những gốc sim đang nở hoa màu tím đẹp rực rỡ, các cô đưa tay với những trái sim đỏ sậm ngọt ngào. Ánh Tuyết reo lên:

-Thích quá! Tuyết đã yêu bài thơ Mầu Tím Hoa Sim của Hữu Loan từ lâu. Cứ tưởng tượng mãi. Hôm nay mới được tận mắt ngắm loài hoa nồng thắm ân tình này!

Cô Đoan Trang tiếp:

- Hoa đã đẹp, mà trái lại ngọt nữa, mới thú vị chứ!

Ánh Tuyết hái một trái sim đưa lên miệng, nhai ngon lành, rồi hái thêm một trái, trao cho tôi:

- Trái sim ngọt quá! Mình ra đây đúng lúc sim vừa chín. Anh ăn thử đi!

Tôi đỡ lấy trái sim nàng đưa. Những ngón tay thon dịu dàng của nàng chạm nhẹ vào tay tôi.

Tôi nói nhỏ, vừa đủ cho Ánh Tuyết nghe:

- Anh sẽ giữ mãi trái sim này.

Nàng mở to đôi mắt thơ ngây:

- Sao vậy anh?

Tôi ngập ngừng :

- Tại vì anh muốn để dành kỷ niệm ngày hôm nay.

Một thoáng ửng hồng dậy lên trên đôi má Ánh Tuyết.

Nàng nhìn tôi dịu dàng:

- Tuyết cũng sẽ nhớ mãi buổi chiều đẹp này.

Chúng tôi đi sát bên nhau, trở lại nhập bọn với ba cô gái kia. Như Lan tinh ý, ghé sát tai Ánh Tuyết thì thầm điều gì đó, khiến đôi má nàng đỏ bừng. Nét ngượng ngùng thoáng hiện trên khuôn mặt kiều diễm của Ánh Tuyết. Rồi nàng lại cười đùa hồn nhiên với các bạn. Tôi thấy, dường như mắt nàng long lanh hơn.

Chúng tôi dàn hàng ngang, dạo bước trên Hoàng Hoa Lộ, dưới những tàn cây râm mát rục rờ bông vàng khoe sắc. Hoàng Hoa là loại cây muồng lớn, thân mộc, hoa từng chùm màu vàng, được các nam sinh viên của trường âu yếm đặt cho cái tên thật dễ thương “Con Đường Tình Sử”; bởi vì con đường thơ mộng này đã chứng giám cho những chuyện tình giữa các nam nữ sinh viên trường Nông Lâm Súc. Đường dẫn từ cột cờ, phải đi ngang khu nhà sơn màu trắng mà chúng tôi vẫn quen gọi là Tòa Bạch Cung. Khu này chỉ dành riêng cho các nữ sinh viên nội trú của trường. Nhiều cặp tình nhân tay trong tay dìu nhau đi trên con đường thơ mộng này, lắm người đã thành vợ chồng, ăn đời ở kiếp với nhau.

Nghe tôi kể lại những câu chuyện tình ấy, các cô tỏ vẻ thích thú lắm. Như Lan hỏi tôi:

- Thế còn anh, anh đã đưa ai đi dạo trên Hoàng Hoa Lộ này chưa?

Tôi đáp:

- Như đã thưa với các cô ban nãy, tôi vẫn chưa có ai để giung giãng giung giẻ trên con đường thơ mộng này hết.

Như Lan lại nhìn sang phía Ánh Tuyết, tinh nghịch:

- Bây giờ thì Lan tưởng anh đã tìm được người ấy rồi đấy chứ ?

Tôi cười:

- Tôi cũng chỉ hy vọng vậy thôi, cô ạ.

Tôi cũng đưa các cô đi dạo trên những lối mòn, rồi ngồi nghỉ dưới bóng những cây cổ thụ tàn lá xum xuê, nói đủ thứ chuyện. Chúng tôi cười đùa thật thoải mái như những người bạn đã thân nhau từ lâu.

Mãi tới 4 giờ chiều, khi mặt trời đã gần xế bóng, tôi mới tiễn các cô ra cổng trường, đón xe về Đà Lạt. Khi chia tay, Ánh Tuyết nhìn tôi bịn rịn, và trao cho tôi mảnh giấy ghi địa chỉ nhà nàng ở Đà Lạt. Nàng nói trước khi bước lên xe:

- Cuối tuần này, nếu rảnh rỗi, Tuyết mời anh ghé thăm gia đình Tuyết nhé.

Hai hôm sau, Huy mới từ Sài Gòn trở lại trường. Tôi kể cho Huy là có Như Lan đến thăm, nhưng không gặp, và nàng có giới thiệu cho tôi một người bạn của nàng là Ánh Tuyết. Huy mừng rỡ chia sẻ niềm vui với tôi. Rồi thứ bảy tuần lễ tới, như đã hẹn trước, Huy và tôi cùng đáp xe đò lên Đà Lạt.

Tới bên xe, Huy đi thẳng đến nhà Như Lan, và tôi tìm đến nhà Ánh Tuyết. Nhà của cha mẹ nàng là một biệt thự nhỏ nằm trên sườn đồi thông thoải thoải, trông xuống mặt hồ êm ả. Một hàng dậu gỗ sơn trắng ngăn cách vườn trước với lối đi bên đường; trong vườn trồng nhiều hoa hồng đỏ thắm, vàng và trắng. Tôi đứng trước cổng, bấm chuông. Ánh Tuyết đón tôi ngay bậc cửa. Về hân hoan lộ rõ trên khuôn mặt rạng rỡ của nàng. Nàng nói nhỏ:

- Ánh Tuyết mong anh suốt từ sáng đến giờ!

Nàng đưa tôi vào bên trong, giới thiệu tôi với cha mẹ nàng. Tôi kính cẩn đưa hai tay, biểu mẹ nàng hộp kẹo chocolat Hòa Lan vừa mua ở khu chợ Hòa Bình. Dường như Ánh Tuyết đã nói sơ qua về tôi với cha mẹ nàng, nên ông bà đón tiếp tôi rất nồng hậu. Ba của Ánh Tuyết, là Trưởng ty Học Chánh, có đầu óc cấp tiến và rất hiếu khách. Mẹ nàng là một phụ nữ đẹp dịu hiền, nói năng nhỏ nhẹ. Mới gặp lần đầu, tôi đã quý mến cha mẹ nàng. Ông bà thật hiểu biết, và cởi mở, đối với tôi rất thân

tình.

Cha mẹ Ánh Tuyết mời tôi ở lại dùng cơm trưa với gia đình nàng. Trong bữa ăn, nàng nói chuyện thật dịu dàng, và luôn tay tiếp thức ăn cho tôi. Ăn xong, trong lúc cha nàng và tôi uống nước trà ngoài phòng khách, Ánh Tuyết nhanh nhẹn dọn dẹp bát đĩa và giúp mẹ rửa chén sau bếp. Khi công việc dọn dẹp đã xong, cha mẹ nàng đi nghỉ trưa. Trước khi vào phòng trong, cha nàng nói:

- Cháu dẫn em đi chơi nhé. Nhưng đừng về trễ.

Được lời như mở tắc lòng, tôi ấp úng cảm ơn cha mẹ nàng, và đưa Ánh Tuyết ra hồ chơi.

Chúng tôi đi bên nhau dưới những rặng thông già râm mát. Trời xế trưa, nắng rất nhẹ; gió mát từ mặt hồ thổi lên, mon trớn những lọn tóc lòa xòa của nàng. Bên cạnh tôi, Ánh Tuyết ríu rít như một nàng sơn ca. Nàng kể cho tôi nghe chuyện học hành, chuyện bạn bè, thầy cô trong lớp. Nàng hỏi tôi về việc học, về cuộc sống của tôi tại khu nội trú Nông Lâm Súc, Blao.

Chúng tôi dừng chân bên hồ, sát cạnh bờ nước. Một tảng đá khá lớn, bằng phẳng đặt ở đó tự bao giờ. Tôi trải chiếc áo khoác ngoài màu nâu đậm xuống, mời Ánh Tuyết ngồi. Chúng tôi ngồi bên nhau, nhìn ra mặt hồ phẳng lặng. Nước hồ trong, gợn sóng lăn tăn. Dãy núi Lang Biang xa xa, in đậm nét bên trên rừng thông bạt ngàn trước mặt. Tôi kể cho nàng ước mơ của tôi. Ánh Tuyết hỏi:

- Ra trường xong, anh định sẽ làm gì?

Tôi nói:

- Anh sẽ làm đơn xin phục vụ ở vùng cao nguyên. Anh hy vọng dùng kiến thức thâm thập được để phục vụ đất nước và xây dựng một trang trại nhỏ cho riêng mình.

Ánh Tuyết tinh nghịch, nheo mắt nhìn tôi:

- Cho riêng anh thôi sao?

Tôi hiểu nàng muốn nói gì. Tôi say sưa dệt ước mơ:

- Dĩ nhiên là một mình anh không thể làm hết mọi việc trong trang trại này được. Anh cần có một người nào đó phụ giúp anh chứ.

Nàng hỏi tiếp :

- Anh dự tính sẽ làm gì nữa ?

Tôi tiếp tục:

- Anh sẽ trồng cỏ, nuôi bò sữa. Anh sẽ trồng thêm vườn dâu.

Ánh Tuyết reo lên:

- A, dâu hả? Em thích trái dâu lắm. Em thích làm mứt dâu, rồi làm rượu dâu nữa.

Tôi ngắt lời nàng:

- Không phải trái dâu Tuyết nói đâu. Ý anh muốn nói trồng cây dâu, và nuôi tằm.

- Anh nuôi tằm để làm gì? Ánh Tuyết ngây thơ hỏi.

Tôi nhìn nàng trìu mến:

- Để cho nó nhả tơ, để tơ dệt thành lụa, cho người anh yêu may áo.

Ánh Tuyết cảm động nhìn tôi, chớp chớp mắt:

- Hay quá nhỉ! Ở trường, anh học đủ mọi thứ. À, anh làm Ánh Tuyết nhớ đến bài thơ được phổ nhạc, người ta hay hát trên đài phát thanh Đà Lạt

Tôi ngắt lời nàng:

- Có phải Tuyết muốn nói bài “Thoi Tơ” của Đức Quỳnh không? Anh cũng thích bài ấy lắm!

Và tôi khe khẽ hát “*Em lo gì trời gió, Em lo gì trời mưa, Em lo gì mùa Hè, Em tiếc gì mùa Đông. Tơ dệt xong may áo, áo anh và áo em, thiếu tơ nàng quay thêm. Thơ anh làm, em*

*hát. Tơ em dệt anh may, Ta xây đời bằng mộng, như tiếng nhịp con thoi. Em cứ yêu đời đi, như lúc ta còn thơ, Rồi để anh làm thơ, và để em dệt mơ” ...*

Ánh Tuyết vỗ tay, reo lên như một đứa trẻ:

- Anh hát hay quá. Chỉ nhìn anh hát thôi, em cũng thấy thích rồi!

- Nếu Tuyết thích nghe, anh có thể ngồi đây hát cho Tuyết nghe cả chục bản nữa! Tôi nhìn nàng say đắm.

Nhìn đồng hồ, tôi thấy đã hơn 4 giờ. Chợt nhớ là mình còn phải đón chuyến xe chót trở về trường, tôi đưa Ánh Tuyết trở về. Cha mẹ nàng đang ở vườn trước, sẵn sóc mấy khóm hồng. Tôi bước vào chào từ giã cha mẹ nàng. Ánh Tuyết tiễn tôi một quãng xa. Tôi nắm tay nàng, chào từ biệt, hẹn một dịp khác sẽ đến thăm.

Rất tiếc, tôi không được trở lại nhà nàng thêm lần nào nữa, vì gia đình của Ánh Tuyết đã dọn hẳn về Sài Gòn theo ba nàng, được đổi về đây để giữ một chức vụ cao hơn.

Sau khi bán căn biệt thự xinh đẹp ở Đà Lạt, cha mẹ nàng mua một căn nhà khang trang nằm ngay mặt đường Phan Thanh Giản, Sài Gòn. Ánh Tuyết chuyển về học trường nữ trung học Trưng Vương. Mỗi cuối tuần, tôi thường đến thăm và đưa nàng đi ăn kem ở Brodard. Tôi còn nhớ rất rõ, một buổi chiều thứ bảy, tôi lái xe Vespa đến, xin phép ba mẹ Ánh Tuyết cho tôi đưa nàng đi dùng cơm chiều và xem chiếu bóng. Ba của Ánh Tuyết đồng ý ngay, nhưng không biết sao, mẹ nàng lại tỏ ra thận trọng:

- Cháu đưa Ánh Tuyết đi chơi; và luôn chở cho 3 đứa em của Tuyết đi chơi chung với nhé! Đi xe taxi cho tiện.

Tôi hơi buồn trong bụng, nhưng cố tỏ ra vui vẻ:

- Dạ, nếu bác cho phép, cháu sẽ đưa Ánh Tuyết và các em cùng đi taxi cho vui ạ!

Đi chơi chung kiểu này không được thoải mái chút nào,

vì mấy đứa em nàng ngồi ngay bên cạnh chị, đùa giỡn, làm chúng tôi mất tự nhiên. Những lần sau, cha mẹ nàng thông cảm, cho phép tôi chở nàng đi chơi bằng xe Vespa rất thoải mái.

Tình yêu giữa tôi và Ánh Tuyết vẫn thăm thiết, nhưng bắt đầu xuất hiện bức tường ngăn cách giữa tôi và nàng: Bức tường Tôn giáo. Tôi dò hỏi Ánh Tuyết:

- Nếu Ánh Tuyết yêu một người thanh niên nào mà người ấy không có cùng một tôn giáo với mình, liệu em có bằng lòng thay đổi tôn giáo mình để kết hôn với người đó không?

Ánh Tuyết suy nghĩ một hồi lâu, rồi nhìn tôi buồn bã:

- Em không thể thay đổi tôn giáo mà em đang theo được đâu!

Nàng nắm chặt tay tôi hơn. Tôi cảm thấy bàn tay dịu dàng ấy lạnh hắt đi. Ánh Tuyết run run nói:

- Anh biết không, em yêu anh nhiều lắm! Em không muốn mất anh! Nhưng nếu phải vì anh mà bỏ đạo, em không đủ can đảm.

Nàng tựa đầu vào vai tôi khóc sụt sùi. Tôi vuốt tóc Ánh Tuyết, an ủi nàng. Từ ngày quen biết với Ánh Tuyết trong hơn hai năm, tôi tránh những cử chỉ xâm xỡ, nên nàng rất quý trọng tôi. Cử chỉ thân mật để bày tỏ tình cảm chỉ là cái xiết tay, hoặc thân mật hơn nữa cũng chỉ là ngồi kề má bên nhau thôi. Bản tính tôi xưa nay vẫn nhát gái.

Vì biết chắc chắn không thể tính chuyện trăm năm với Ánh Tuyết, tôi cố giữ một khoảng cách để không đi quá xa trong liên lạc tình cảm với nàng. Ánh Tuyết cũng hiểu như thế, nên nàng không dám tiến xa hơn; mặc dầu tôi biết nàng vẫn còn yêu tôi. Trong vài lần gặp sau cùng với Ánh Tuyết, tôi cố ý không đến sát bên nàng, và cũng chẳng dám nắm tay nàng nữa! Tôi bảo Ánh Tuyết, tôi muốn coi nàng như một người em gái không hơn không kém.

Tôi biết nói như vậy, nàng sẽ buồn nhiều, nhưng tôi không thể tiếp tục nói yêu thương nàng, rồi câu chuyện không đi đến đâu, sẽ chỉ gây thêm khổ đau cho nàng và mang tới cho tôi nỗi ân hận sau này. Tôi không đến thăm Ánh Tuyết mỗi cuối tuần nữa.

Cuối năm 1963, tôi cưới vợ. Mỗi duyên “THIÊN ĐỊNH” 50 năm của vợ chồng tôi. Sau tuần trăng mật ở cố đô Huế, trở về Sài Gòn, tôi mới quyết định gửi thiệp đám cưới cho Ánh Tuyết, cốt chỉ để báo tin thôi. Mãi hơn một tháng sau, một hôm hai vợ chồng tôi đi dạo trên đường Tự Do, tình cờ gặp lại Ánh Tuyết. Nàng đi dạo phố một mình.

Trông Ánh Tuyết thật cô đơn, đến tội nghiệp! Chúng tôi dừng lại. Tôi giới thiệu hai người phụ nữ với nhau. Trước đó, tôi đã nói chuyện với vợ tôi về việc tôi quen biết Ánh Tuyết như thế nào rồi. Ánh Tuyết nhìn tôi, nét mặt nàng buồn bã, thoáng vẻ đón đau.

Nàng trách nhẹ tôi:

- Anh gửi thiệp trễ quá. Ánh Tuyết không có dịp chung vui với anh chị được. Thôi thì tiện đây, Ánh Tuyết xin chúc anh chị được trọn đời hạnh phúc bên nhau!

Tôi cảm thấy bối rối không biết có nên nói thêm gì nữa không; hay chỉ đổ lỗi cho “*Con Rùa Bưu Điện*” đã chuyển thiệp Báo Hỷ chậm trễ. Cuối cùng, tôi giữ im lặng, một sự im lặng làm cho tôi xấu hổ! Suốt trong những ngày tháng quen biết Ánh Tuyết, tôi chưa hề nói dối nàng điều gì.

Tôi thoáng thấy nơi khóe mắt của Ánh Tuyết, những giọt nước mắt từ từ ứa ra, lăn trên gò má. Nàng vội lấy khăn tay, lau những giọt lệ, vả từ giã vợ chồng tôi. Trên đường về nhà, lòng tôi chùng xuống, buồn khôn tả!

Mãi tới hai năm sau, khi đã nguôi ngoai, nàng mới lên xe hoa về nhà chồng vào năm 1965. Chồng nàng là một Tùy viên Văn hóa tại tòa Tổng Lãnh Sự Việt Nam ở một quốc gia vùng Đông Nam Á. Hôm đám cưới Ánh Tuyết, vợ chồng chúng tôi



có đi dự để chung vui với hạnh phúc của nàng...

Cuối mùa Thu năm 1972, nhân một chuyến đi thanh tra, tôi đang lái xe Jeep trên đường Trương Minh Giảng, thì tình cờ thấy một phụ nữ dắt đứa bé trai khoảng 5 tuổi băng qua đường. Tôi ngừng xe lại, nhường cho người phụ nữ qua đường. Khi người đàn bà đến gần, tôi buột miệng kêu khi nhận ra nàng, “Ánh Tuyết, Ánh Tuyết!” Nàng quay lại, nhìn tôi ngỡ ngàng. Tôi ngừng xe bên đường, bước xuống hỏi thăm nàng, duyên cớ sao ra nông nỗi này? Người thiếu nữ xinh đẹp, trắng trẻo, tươi mơn mớn năm nào, bây giờ đã là một thiếu phụ. Khuôn mặt nàng vẫn còn những nét duyên dáng, thanh tú, nhưng không dấu được nỗi nhọc nhằn, cay đắng!

Ánh Tuyết cho tôi biết hiện giờ nàng và bé trai về ở với cha mẹ ruột. Nàng cho biết cuộc hôn nhân đổ vỡ không hàn gắn được và Ánh Tuyết không muốn nói gì thêm. Tôi tôn trọng sự riêng tư của nàng, nên không dám hỏi gì thêm nữa. Tôi đoán biết Ánh Tuyết đang có chuyện buồn, nên chào từ giã nàng, rồi tiếp tục đi công việc của tôi.

Từ đó đến nay, tôi không biết gì thêm về cuộc sống của nàng...

